



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043-754416 ภายใน 1757
ที่ ศธ 0530.1(9)/ว ๒๓๕ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการกอง-สถาบัน-สำนัก-ศูนย์/ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการหนึ่งคณะ
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งหมดเขตรับสมัครแล้วนั้น ในเบื้องต้นคณะกรรมการ
บริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอให้
คณะ/หน่วยงาน ที่ผ่านการพิจารณาดำเนินการส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
“โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แก่คณะ/หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกหลักสูตร ทุกคณะมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่วัฒนธรรม พร้อมเสริมสร้างปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของหลักสูตร/คณะ/หน่วยงาน โดยการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิตนักศึกษาไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบสนับสนุน
1	โครงการการอนุรักษ์สืบสานตำนานผาแดงนางไอ่ ประเพณีบุญเดือนเจ็ด ผ่านศิลปะการแสดงหนังประโมทัย (หนังบักต้อ) และการส่งเสริมกระบวนการพัฒนา สื่อสร้างสรรค์แก่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อาจารย์ ดร.สมัย วรรณอุตร	50,000
2	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญผะเหวดแบบดั้งเดิม ชุมชนบ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	อาจารย์ประเทศ ปัจจังกะตา	50,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบ สนับสนุน
3	โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย “ชะล่ำ” ในสังคมและ วัฒนธรรม ไทยอีสาน	คณะเภสัชศาสตร์	อาจารย์ สายทิพย์ สุทธิรักษา	50,000

หมายเหตุ

1. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจะดำเนินการตัดโอนงบประมาณทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไปยังคณะ/หน่วยงานของผู้ที่ได้รับทุน

***** กรณีไม่ประสงค์ให้ตัดโอนงบประมาณไปยังคณะ/หน่วยงานให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์มายัง กองส่งเสริมการวิจัย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560**

2. ให้ผู้ที่ได้รับทุนเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนกิจกรรม/โครงการ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้จากการเงินของแต่ละคณะ/หน่วยงาน

3. ให้ผู้ที่ได้รับทุนดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดและข้อเสนอโครงการ งบประมาณ และรูปแบบเอกสารให้ตรงตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการเสนอแนะให้ถูกต้องก่อนจะดำเนินการทำสัญญากับหัวหน้าหน่วยงานและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการดำเนินงานโครงการและเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง

4. ให้คณะ/หน่วยงาน และผู้รับทุนดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนด

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูทธ์ ศรีวิล))

รองอธิการบดีฝ่ายแผน และกิจการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
1	โครงการการอนุรักษ์สืบสานตำนานผาแดงนางไอ่ ประเพณีบุญเดือนเจ็ด ผ่านศิลปะการแสดงหนังประมอทัย (หนังบักต้อ) และการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์แก่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1.ชื่อโครงการควรตัด ประเพณีบุญเดือนเจ็ดออก เพราะตำนานผาแดงนางไอ่ อยู่ในช่วงงานบุญบั้งไฟเดือนหก 2.ตรวจสอบคำว่า ประมอทัย หรือ ปโมทัย ให้ถูกต้อง 3.ตัวชี้วัดความสำเร็จและเนื้อหา ยังขาดรายละเอียด ลักษณะ และขั้นตอนของกิจกรรม/บทบาทของนิสิต/บทบาทของชุมชน/บทบาทของนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม/บทบาทของโรงเรียนบ้านเชียงเหียน 4.วัตถุประสงค์ควรเพิ่ม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสื่อสร้างสรรค์ 5.กลุ่มเป้าหมาย ควรระบุให้ชัดเจน 6.บ้านเชียงเหียนมีคณะหนังประมอทัยหรือมีตัวหนังหรือไม่ 7.ควรเขียนบทละครใหม่ๆ หรือขั้นตอนและวิธีการนำเสนอไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ 8.ให้เพิ่มเติมกิจกรรมที่นักเรียนในชุมชนได้ผลิตต้นแบบหนังประมอทัยโดยใช้วัสดุชนิดอื่นๆ 9.ปรับแก้ไขงบประมาณดำเนินงานโครงการตามประกาศ
2	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญผะเหวดแบบดั้งเดิม ชุมชนบ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	<ol style="list-style-type: none"> 1.ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ 2. องค์ความรู้และพัฒนาการของประเพณีบุญผะเหวดชุมชนบ้านขามเฒ่าตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร 2.ผลลัพธ์ ควรเป็นหนังสือชุดความรู้และวิดิทัศน์ เกี่ยวกับบุญผะเหวด 3.ปรับแก้ไขงบประมาณดำเนินงานโครงการตามประกาศ
3	โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย “คะลำ” ในสังคมและวัฒนธรรมไทยอีสาน	<ol style="list-style-type: none"> 1.ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ เป็น โครงการสืบสานภูมิปัญญา “คะลำ” ในสังคมและวัฒนธรรมไทยอีสาน 2. วัตถุประสงค์ ควรเพิ่มสิ่งที่ชุมชนจะได้รับประโยชน์ด้วย 3.ระบุพื้นที่ดำเนินโครงการให้ชัดเจน 4.เสนอให้จัดกลุ่มความเชื่อเรื่องการ คะลำ เช่น การกิน การเจ็บป่วย การรักษาโรค เป็นต้น 5.ตัวชี้วัดผลผลิต ข้อ 3 ควรเป็น หนังสือเรื่อง “คะลำ” มิติทางวัฒนธรรมการกินในสังคมอีสาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
		6.ปรับแก้ไขงบประมาณดำเนินงานโครงการตามประกาศ 7.ควรนำความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ มาอธิบายความเชื่อ เรื่องการ คะลำ ต่างๆ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์